

ที่ IVL003/01/2019

วันที่ 15 มกราคม 2562

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการทำคำเสนอซื้อหุ้นในบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**ไอวีแอล**” หรือ “**บริษัท**”) มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited (“**IRSL**”) ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในสารสนเทศฉบับนี้ แต่เนื่องจาก IRSL ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (National Stock Exchange of India: NSE) และตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange Limited: BSE) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติรายการในวันนี้ ดังนั้น เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องตรงกันในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการในวันนี้ พร้อมกันกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดย IRSL ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของไอวีแอล ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Indorama Netherlands B.V. (“**INBV**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เข้าซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited (“**IRSL**”) จำนวน 83,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.79 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว<sup>1</sup> (“**การซื้อหุ้น**”) ในราคาหุ้นละ 36 รูปีอินเดีย เทียบเท่ากับมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,988 ล้านบาท (หรือประมาณ 1,442.31 ล้านบาท)<sup>2</sup>

ในการซื้อหุ้นดังกล่าว INBV จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (Securities and Exchange Board of India) (“**SEBI**”) โดยจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ IRSL ทั้งหมดที่ถือ

<sup>1</sup> ทุนเรือนหุ้นชำระแล้วของ IRSL ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,609,131,510 รูปีอินเดีย แบ่งออกเป็น 160,913,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 รูปีอินเดีย โดย IRSL จะทำการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมจำนวน 100,200,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ INBV จำนวน 83,000,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว คือ 2,611,131,510 รูปีอินเดีย แบ่งเป็น 261,113,151 หุ้น

<sup>2</sup> อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน 1 รูปีอินเดีย (INR) เท่ากับ 0.4827 บาท ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้จะถูกใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและจะถูกใช้ต่อไปตลอดทั้งสารสนเทศฉบับนี้

<sup>3</sup> ตามระเบียบข้อบังคับของ SEBI เฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้นที่สามารถเสนอขายหุ้นของตนได้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น ดังนั้น หุ้นที่ถือโดยกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท (Promotor Group) ของ IRSL จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำคำเสนอขายหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย<sup>3</sup> ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 65,436,231 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 25.06 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว (“**คำเสนอซื้อหุ้น**”) ในราคาหุ้นละ 36 รูปีอินเดีย ซึ่งจะมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ INBV สูงสุดที่ร้อยละ 56.85 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว ซึ่งคาดว่าคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 2,356 ล้านบาท อินเดีย (“**ต้นทุนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสูงสุด**”) หรือประมาณ 1,137.24 ล้านบาท ดังนั้น จำนวนเงินทั้งหมดที่ INBV จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหุ้น (เรียกรวมกันว่า “**รายการ**”) จะมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 5,344 ล้านบาท อินเดีย (“**ต้นทุนการทำรายการสูงสุด**”) หรือประมาณ 2,579.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย

IRSL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (National Stock Exchange of India: NSE) และตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange Limited: BSE) โดย IRSL เป็นผู้ผลิตชั้นนำในผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ต่างๆ ในประเทศอินเดีย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบันของ IRSL มีดังนี้

(i) นายโอม ปรากาช โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง ถือหุ้นรวมกันโดยประมาณร้อยละ 36.32 (หรือประมาณร้อยละ 22.39 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว) และ (ii) บริษัท Brookgrange Investments Limited ถือหุ้นโดยประมาณร้อยละ 33.29 (หรือประมาณร้อยละ 20.51 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว) โดยบริษัท Brookgrange Investments Limited มีนายอาลาก โลเฮีย และนายยาชาโหวาดัน โลเฮีย บุตรชายของนายอาลาก โลเฮีย เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ นายอาลาก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงยังถือหุ้นใน IRSL รวมกันอีกประมาณร้อยละ 0.412 (หรือประมาณร้อยละ 0.25 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “**กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท**”))

นายโอม ปรากาช โลเฮีย เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ IRSL และเป็นพี่ชายของนายอาลาก โลเฮีย ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไอวีแอล และนายศรี ปรากาช โลเฮีย ซึ่งเป็นประธานกรรมการของไอวีแอล และเป็นลูกของนายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของไอวีแอล

ทั้งนี้ รายการการซื้อหุ้นดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภท “ทรัพย์สินหรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท และ IRSL ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ (i) ญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัท และ (ii) ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ หากคิดตามต้นทุนสูงสุดในการซื้อหุ้น มูลค่าของรายการจะเท่ากับร้อยละ 1.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยบริษัทไม่ได้มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันนี้ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับการอนุมัติการทำรายการ ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03

แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เนื่องจากมูลค่าของรายการ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

รายละเอียดของรายการมีดังต่อไปนี้

1. **วันที่ทำรายการ** คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

2. **คู่สัญญาและความสัมพันธ์กับบริษัท**

2.1 **ผู้ซื้อ** บริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

2.2 **ผู้ออกหลักทรัพย์** บริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited

2.3 **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

นายโอม ปรากฏาช โลเฮีย เป็นพี่ชายของนายอาดก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไอวีแอล และนายศรี ปรากฏาช โลเฮีย ประธานกรรมการของไอวีแอล และเป็นลุงของนายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของไอวีแอล นอกจากนี้ นายอาดก โลเฮีย ผู้ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไอวีแอล เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดของบริษัท Brookgrange Investments Limited ดังนั้น การซื้อหุ้นดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. รายละเอียดของทรัพย์สิน

#### 3.1 รายละเอียดของ IRSL

ประเภทของธุรกิจ	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายประเภทต่างๆ โดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 605 กิโลตันต่อปี
ที่อยู่	สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 31-A, เขตอุตสาหกรรม MIDC Butibori รัฐมหาราษฏระ 441122 ประเทศอินเดีย
ทุนจดทะเบียน	2,351,000,000 รูปีอินเดีย
จำนวนหุ้น	235,100,000 หุ้น
ราคาพาร์ (ต่อหุ้น)	10.00 รูปีอินเดีย
ทุนเรือนหุ้นชำระแล้ว	1,609,131,510 รูปีอินเดีย

ทั้งนี้ จากการทำการรายการดังกล่าว IRSL จะออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมจำนวน 100,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย จะมีผลทำให้ทุนเรือนหุ้นชำระแล้วของ IRSL รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,611,131,510 รูปีอินเดีย หรือ 261,113,151 หุ้น (“**ทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว**”)

#### 3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ของ IRSL

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IRSL ได้แก่

- (i) นายโอม ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง ถือหุ้นรวมกันจำนวน 58,450,519 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 36.32 และ
- (ii) บริษัท Brookgrange Investments Limited ถือหุ้นจำนวน 53,564,057 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 33.29 ซึ่งมีนาย อาลาก โลเฮีย และนายยาโชวาดัน โลเฮีย บุตรชายของนายอาลาก โลเฮีย เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ นายอาลาก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง ได้ถือหุ้นจำนวน 662,344 หุ้น ใน IRSL หรือประมาณร้อยละ 0.41

ทั้งนี้ หากคิดตามทุนเรือนหุ้น IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้วนั้น หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะถูกปรับลดสัดส่วนลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 43.15

#### 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

INBV จะทำการซื้อหุ้นในราคาต้นทุนสูงสุดในการซื้อหุ้น โดยการซื้อหุ้นดังกล่าว INBV จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SEBI โดยจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น ซึ่งจะมีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ INBV สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 56.85 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้ว ที่ราคาไม่เกินต้นทุนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสูงสุด ดังนั้น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่จะใช้ในการทำรายการจะเท่ากับต้นทุนการทำรายการสูงสุด

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทของ IRSL ไม่ได้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายระเบียบของ SEBI ให้ทำคำเสนอขายหุ้นของตนเองในคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ดังนั้น เฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ถือหุ้นรวมกันโดยประมาณร้อยละ 25.06 ของทุนเรือนหุ้นของ IRSL หลังจากที่ได้เพิ่มทุนแล้วเท่านั้นที่จะสามารถทำคำเสนอขายหุ้นของตนเองได้

#### 5. ขนาดของรายการ

##### 5.1 รายการเกี่ยวโยงกันเนื่องจากการซื้อหุ้น

ขนาดของรายการซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภท “ทรัพย์สินหรือบริการ” ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะเท่ากับร้อยละ 1.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยบริษัทไม่ได้มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันนี้ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามนี้

- (ก) ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
- (ข) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### การคำนวณขนาดรายการ

	ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	104,932
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ	31.48
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ	3,148

## 5.2 การได้มาซึ่งสินทรัพย์เนื่องจากการซื้อหุ้นและการทำข้อเสนอซื้อหุ้น

มูลค่าของรายการตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

## 6. ที่มาของแหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนของ INBV จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งในกรณีหลัง ไม่ปรากฏเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงทางการเงินที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

## 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี้

1. นายอาก โลเฮีย
2. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
3. นางสุจิตรา โลเฮีย
4. นายอมิต โลเฮีย

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเทศอินเดียเป็นตลาดโพลีเอสเตอร์ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอัตราการเติบโตของการบริโภคอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ การลงทุนทางกลยุทธ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ไอวีแอลสามารถก้าวเข้าไปในตลาดที่มีศักยภาพสูงในประเทศอินเดียในทันที เนื่องจากประเทศอินเดียมีการเติบโตของการใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์ อีกทั้ง เป็นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศที่มีประชากรมากถึง 1.2 พันล้านคน ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพลิกฟื้น (turnaround) และความรู้ด้านเทคนิคของไอวีแอลจะช่วยพัฒนา IRSL ในด้านผลการดำเนินงานและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และยังช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ของไอวีแอลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้านและเครื่องนุ่งห่ม

(Home & Apparel segment) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลกสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยที่แตกต่างกันและมีมูลค่าเพิ่มสูง (differentiated HVA fibers) ซึ่งรายการนี้เป็นการลงทุนต่อจากการลงทุนในธุรกิจ PET ในประเทศอินเดีย เมื่อสามปีที่แล้ว

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่านั้นมีการพิจารณาจากการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted cash flow) มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดกรณีมีการซื้อทดแทน (Replacement value) มูลค่าตามบัญชี (Book Value) และมูลค่าตามราคาตลาด (Market value) ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับศักยภาพของตลาดในประเทศอินเดียแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า การลงทุนใน IRSL นั้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิค รอย เชาว์คูรี)  
เลขานุการบริษัท